

กองศิลปวัฒนธรรม นำนักศึกษาปลูกป่าสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ ณ แปลง ๙๐๕ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

กองศิลปวัฒนธรรม ม.ราชวมงคลพระนคร จัดโครงการ ม.ราชวมงคลพระนคร สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รอบที่ ๓ กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ณ แปลง ๙๐๕ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) แปลง ๙๐๕ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ม.ราชวมงคลพระนคร เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๕๖ คน

ในการนี้ นักศึกษาได้ลงพื้นที่แปลง ๙๐๕ เพื่อดูแลรักษาปรับปรุงต้นไม้ที่ปลูกไว้ในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยการปลูกกล้าไม้ยืนต้น คือต้นเหียง อบเชย มะม่วงป่า และจามจุรี ปลูกกล้วยเป็นไม้พื้เลี้ยง ใส่ปุ๋ยต้นไม้เดิมในพื้นที่ ตัดแต่งกระบุงปักต้นไม้และรื้อสประจาดัน เพื่อติดตามการเจริญเติบโต โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรและนักศึกษาทุกคณะ ให้เกิดความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา รู้คุณค่าการใช้ประโยชน์ของพันธุกรรมพืช และรักในทรัพยากรของชาติ



ม.ราชมงคลพระนคร พร้อมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศอียิปต์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมคณาจารย์และนักศึกษาที่จะเดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานเทศกาลไทย ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอินทนิล ๑ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ในที่ประชุม รศ.สุภัทรา กำกับติดตามการเตรียมความพร้อมคณาจารย์และนักศึกษาที่จะเดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานเทศกาลไทย ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ตามที่ ม.ราชมงคลพระนครได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร ให้ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยเตรียมนำเสนอการแสดงนาฏศิลป์ไทยสีภาค การแสดงศิลปะการป้องกันตัว มวยโบราณ การแกะสลักผักผลไม้ และการร้อยมาลัย



ม.ราชมณฑลพระนคร เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ในงานเทศกาลไทย ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ให้ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ในงานเทศกาลไทย ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้างสรรพสินค้า ซิตีสตาร์ โดยกองศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งในงานนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม ของประเทศอียิปต์ และสายการบินอียิปต์แอร์

กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยนำไปแสดง ได้แก่ การแสดงนาฏศิลป์ไทยสี่ภาค การแสดงศิลปะการป้องกันตัว แม่ไม้มวยไทย การแกะสลักผักผลไม้ และการร้อยมาลัย ซึ่งนำเสนอโดยนักศึกษาจาก ๙ คณะและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กิจกรรมทั้งหมดสร้างความประทับใจ และตื่นตาตื่นใจแก่ผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและชาวอียิปต์

ในการนี้ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่าง ม.ราชมณฑลพระนครกับมหาวิทยาลัย 6 October ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการแสดงและการจัดกิจกรรมที่มีนักศึกษาต่างชาติมาศึกษาอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะคณะกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว



กองศิลปวัฒนธรรม รับการตรวจประเมิน ๕ ส

กองศิลปวัฒนธรรม ม.ราชชมงคลพระนคร รับการตรวจประเมิน 5 ส ระดับสำนักงานอธิการบดี โดยมีนายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง นำตรวจประเมิน เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ กองศิลปวัฒนธรรม ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี



ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘

รศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย ม.ราชมงคลพระนคร ในไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ การเตรียมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมรายงานผลการจัดทำแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ ทก (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔)

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อคณะกรรมการที่เกษียณอายุราชการในปี ๒๕๕๘ คือ ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ผศ.สุธี จันทราภาขจี อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์



กองศิลปวัฒนธรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

กองศิลปวัฒนธรรม ม.ราชวมงคลพระนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมี รศ.ดร. ดวงตา สราญรัมย์ จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นกรรมการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งผลการตรวจประเมินในส่วนที่กองศิลปวัฒนธรรมรับผิดชอบ คือ องค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้คะแนนเต็ม ๕



ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอินทนิล ๑ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ในที่ประชุมมีการกำกับติดตามการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทั้งหมด ของทุกคณะ และกองศิลปวัฒนธรรม พิจารณาการดำเนินงานทำนุบำรุงฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ การจัดทำแผนการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวมทั้งรายงานผลการตรวจประเมิน และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตคณะกรรมการฯ ที่เกษียณอายุราชการในปี ๒๕๕๘ คือ ผช.วีณา สงวนพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และต้อนรับ นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา



ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ที่ประชุมพิจารณาการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีการตัดสิน ซึ่งในปี ๒๕๕๘ จะมีการพิจารณาคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ใน ๖ สาขา ประกอบด้วยสาขามนุษยศาสตร์ สาขาศิลปะ สาขากาชาดสาขาศิลปะ สาขากาชาดสาขาศิลปะ สาขากาชาดสาขาศิลปะ สาขากาชาดสาขาศิลปะ สาขากาชาดสาขาศิลปะ และสาขาสีและงานช่างฝีมือ สาขากาชาดสาขาศิลปะ สาขากาชาดสาขาศิลปะ และสาขาสีและงานช่างฝีมือ และจะมีการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติฯ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

